
SAMSTARFSNEFND SKÍÐASVÆÐA HÖFUÐBORGARSVÆÐISINS 
 
Ár 2015, miðvikudaginn 9. desember var haldinn 348. fundur Samstarfsnefndar skíðasvæða 
höfuðborgarsvæðisins.  Fundurinn var haldinn hjá SSH Hamraborg og hófst kl. 09:05. Mættir: 
Eva Einarsdóttir formaður, Anný Berglind Thorstensen Kópavogi, Björg Fenger Garðabæ, 
Kolbrún G Þorsteinsdóttir Mosfellsbæ, Magnús Örn Guðmundsson Seltjarnarnesi og Pétur 
Óskarsson Hafnarfirði. Jafnframt:  Magnús Árnason framkvæmdastjóri skíðasvæðanna og Ómar 
Einarsson sviðsstjóri ÍTR sem ritaði fundargerð. 
 
 

Þetta gerðist: 
 

1. Á fundinn mætti Benedikt Geirsson formaður Skíðaráðs Reykjavíkur og Þóroddur 
Þóroddsson. Rætt um samskipti skíðadeilda á skíðasvæðunum við yfirstjórn 
skíðasvæðanna. 

 Fram kom að landsmót á skíðum verði í Bláfjöllum í apríl.   
Rætt um viðhalds- og rekstrarkostnað. 

 
2. Lagt fram afrit af bréfi sviðsstjóra ÍTR dags. 17. nóv. sl. til skipulagsstjóra Kópavogs 

vegna Þríhnúkagígar og verkefnalýsingu deiliskipulagssvinnu. 
 Rætt um undirbúning deiliskipulagsvinnu vegna Bláfjalla.  Samþykkt að taka málið upp á 

næsta fundi. 
 
3. Framkvæmdastjóri sagði frá stöðunni í fjöllunum.   Sala vetrarkorta hófst í vikunni í Hinu 

Húsinu.  Rætt um fyrirhugaða opnun á næstu dögum og í vetur.  Einnig rætt um 
miðasölumál.  

 
 

Fundi slitið kl. 10:20. 
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